

# XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành Giáo dục nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục. Xác định rõ mục tiêu, ngành Giáo dục các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác này, đạt nhiều kết quả đáng mừng.



Học sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy) đọc sách tại thư viện nhà trường.

Năm học 2020 - 2021 là năm học khó khăn đối với ngành Giáo dục nói chung, Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Tiển Hải) nói riêng, tuy nhiên nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để đạt được kết quả trên, theo thầy giáo Bùi Quốc Quang, Hiệu trưởng nhà trường, nhờ sự quan tâm của ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh cùng như sự nỗ lực của tập thể nhà trường, khuôn viên trường, lớp được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu ngày một tốt hơn, từ đó chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên qua từng năm. Hiện nay Trường có 100% giáo viên tốt nghiệp đại học, trong đó hơn 30% có trình độ thạc sĩ. Đây là yếu

tố quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Nhờ thế, chất lượng giáo dục đại trà, số lượng học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập được nâng lên rõ rệt. Theo thống kê, hiện nay toàn huyện Tiển Hải có 68/86 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó cấp mầm non 30/35 trường đạt chuẩn; cấp tiểu học 100% trường đạt chuẩn, trong đó 10 trường đạt mức độ 2; cấp THCS có 12/16 trường THCS đạt chuẩn; trường tiểu học và THCS có 8/14 trường. Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Được sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ sở vật chất các trường học trong huyện có nhiều thay đổi tích cực. Đặc biệt, từ việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và huy động nguồn lực xã hội hóa, nhiều công trình được xây mới hoặc cải tạo,

tu sửa; trường lớp khang trang, sạch đẹp hơn, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục. Đến nay, huyện Tiển Hải có 54 phòng trường, 33 phòng thiết bị, 62 trường học có nhà vệ sinh bảo đảm cho học sinh nam và nữ. Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các cấp học, nhất là với các trường trọng điểm, các trường nằm trong lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn, nâng chuẩn. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đổi mới các tiêu chí trường học đạt chuẩn đối với từng trường, từng cấp học; kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đầu tư kinh phí, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu xây dựng trường chuẩn. Tại Thái Thụy, đầu năm 2021 UBND huyện đã ban hành Công văn số 07 về

việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và các địa phương để thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Theo đó, ở cấp mầm non hiện toàn huyện còn 5 trường chưa đạt chuẩn quốc gia, theo lộ trình muộn nhất đến năm 2025 các trường này phải hoàn thành các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia; các trường còn lại tiếp tục đầu tư, nâng cấp và nâng cao chất lượng giáo dục để nâng chuẩn hoặc công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường ở các cấp học còn lại trên địa bàn huyện cũng được thực hiện tương tự như cấp mầm non, bảo đảm đến năm 2025 100% trường học trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn quốc gia. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Trường học đạt chuẩn quốc gia có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn đối với quá trình thực hiện các nhiệm vụ giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục nói riêng. Những năm qua, các địa phương trên địa bàn huyện rất quan tâm tới sự nghiệp giáo dục. Sự quan tâm đó không chỉ thể hiện ở các cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị mà còn được thể hiện qua việc điều chỉnh mở rộng diện tích trường học, dồn đầu tư sự gia tăng dần số cơ sở học từ việc phát triển các khu, cụm công nghiệp ở các địa bàn lân cận. Đây chính là tiền đề giúp các nhà trường triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục. Trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, ngành Giáo dục huyện chủ trương lấy chất lượng làm thước đo đánh giá hiệu quả chung, mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện sẽ có 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay toàn tỉnh có 651/732 trường đạt chuẩn quốc gia. Mục đích của việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm mang lại môi trường học tập thuận lợi, tốt nhất cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Có thể khẳng định, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần đổi thay toàn diện chất lượng giáo dục, giúp ngành Giáo dục tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới.

**DẠNG ANH**

# Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Nhằm giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra, 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Từ ngày 15/9/2021, lực lượng CSGT Công an tỉnh đồng loạt tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Chỉ sau nửa tháng ra quân, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử phạt 42 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 400 triệu đồng. Ghi nhận tại chốt kiểm tra nồng độ cồn tại thị trấn Đông Hưng do Trạm CSGT Cầu Nghiêu phối hợp với Công an huyện Đông Hưng thực hiện suốt tháng 9 vừa qua cho thấy tình trạng vi phạm về nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng, nhất là sau khi tỉnh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ. Chỉ hơn 2 tiếng lập chốt kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hơn 10 trường hợp. Thiếu tá Phạm Đình Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Đông Hưng cho biết: Lực lượng CSGT Công an huyện phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm và triệt để những trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, nhiều trường hợp không xuất trình được giấy phép lái xe, khi biết mình vi phạm đã tìm mọi lý do để biện minh, thậm chí bỏ lại phương tiện. Để bảo đảm trật tự ATGT trong những tháng cuối năm, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) bảo đảm an toàn sức khỏe, tinh thần cho người dân.



Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, số vụ TNGT trên địa bàn tỉnh được kiểm chế nhưng số người tử vong do TNGT lại tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 94 vụ, làm chết 44 người, bị thương 78 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 6 vụ, tăng 5 người chết, giảm 18 người bị thương. Nguyên nhân TNGT chủ yếu do người tham gia giao thông đi không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định; vi phạm quy định về tốc độ; chuyển hướng xe không đúng quy định, không chú ý quan sát và vi phạm quy định về nồng độ cồn... Trật tự ATGT trên đường bộ, đường thủy được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Nguyên nhân là do Thái Bình đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như việc người dân hạn chế tập trung đông người khiến mật độ phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh. Đại úy Đoàn Thế Minh, Trạm CSGT Cầu Nghiêu, Phòng CSGT, Công an tỉnh thông tin: Kể từ khi Thái Bình hoạt động trở lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Cầu Nghiêu đã tăng cường tối đa lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cầu Nghiêu và cầu Triều Dương; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT, chúng tôi đã triển khai

chuyên để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, trong đó tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 39A, trọng điểm là các khu vực có nhiều nhà hàng ăn uống. Cùng với kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an tỉnh, 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật ATGT cho gần 3.000 lượt người, 600 lượt chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy, 340 lượt chủ kinh doanh bến bãi ven sông và 100% chủ bến và người điều khiển phương tiện chờ khách ngang sông. Phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền ngoại khóa về ATGT cho hơn 10.200 học sinh, giáo viên, 300 hội viên hội phụ nữ, 218 đoàn viên, thanh niên. Tổ chức 237 lượt tuyên truyền lưu động; in, phát hành trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT. Cùng với đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt 12.707 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; trong đó, tạm giữ 1.737 phương

tiện, tước 2.306 giấy phép lái xe và phạt tiền gần 19,5 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng quá tải, điều khiển xe kéo theo xe khác, lắp thùng xe có kích thước không đúng thiết kế... Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh thường xuyên khảo sát, xác định, kiến nghị ngành Giao thông Vận tải, các đơn vị chức năng khắc phục những tồn tại, bất cập về cơ sở hạ tầng, tổ chức khai thác đồng bộ triển khai các biện pháp phòng ngừa TNGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thành trên địa bàn toàn tỉnh. Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh nhấn mạnh: Để góp phần hạn chế các vụ TNGT, thời gian tới, lực lượng CSGT Công an tỉnh nói chung, Phòng CSGT nói riêng tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT gắn với công tác phòng, chống dịch; trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

**TÁT DAT - NGUYỄN THỜI**

Từ một người thợ bóc vắc phần đầu trở thành doanh nhân giỏi, làm chủ những kiến thức, khoa học công nghệ mới, luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm để đồng nghiệp trưởng thành, đó là những điều đáng trân trọng ở doanh nhân Ninh Xuân Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô Lương.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Ninh Xuân Thảo đó là người có khả năng diễn thuyết lôi cuốn và phong kiến thức rộng khi trả lời phỏng vấn báo chí. Nhưng có lẽ ít người biết rằng, trước khi trở thành doanh nhân thành đạt, anh có cả một quãng đời đầy cơ cực. Ninh Xuân Thảo chia sẻ: Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn nên học xong trung học phổ thông tôi thi vào Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Ngoại ngữ. Hết học kỳ I năm thứ nhất tôi đã đi làm gia sư để có tiền ăn học. Năm 2000, tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng thủ khoa cùng ước mơ trở thành nhà giáo nhưng rồi vì mong mỏi không thể xin được việc. Không nản chí, tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình, tôi đi thử việc phiên dịch viên ở một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh nhưng đều thất bại vì nhiều lý do. Cuối cùng tôi đành làm công nhân bóc vắc cho

# NINH XUÂN THẢO Khát vọng cống hiến

Công ty TNHH May Hưng Nhân. Nhờ chịu khó và làm việc sáng tạo nên lãnh đạo Công ty dần cất nhắc lên các vị trí như nhân viên kho, nhân viên phòng cân đo nguyên phụ liệu, sau đó được bổ nhiệm phó phòng, trưởng phòng kế hoạch xuất nhập khẩu.

5 năm làm công nhân và cán bộ quản lý đã giúp Ninh Xuân Thảo hiểu nhiều về nghề dệt may, nắm bắt được tâm tư của người lao động và nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Đây là những kiến thức quan trọng giúp anh trở thành nhà quản lý giỏi, được Công ty TNHH May Hưng Nhân và Tổng công ty Đức Giang tin tưởng bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc rồi Phó Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH May Hưng Nhân. Mặc dù đã trở thành lãnh đạo doanh nghiệp nhưng Ninh Xuân Thảo vẫn thường xuyên lăn lộn với hoạt động sản xuất, nắm bắt, nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, đổi mới cách quản lý, có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ may giúp cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân và



Ninh Xuân Thảo luôn sát hoạt động sản xuất và hỗ trợ công nhân nâng cao tay nghề.

làm lợi cho doanh nghiệp. Thêm vào đó, với thế mạnh về ngoại ngữ, anh đã đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là xuất nhập khẩu hàng nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa của Công ty TNHH May Hưng Nhân vươn lên mạnh mẽ. Những năm 2011 trở về trước, kim ngạch xuất khẩu của Công ty chỉ đạt khoảng 5 triệu USD/năm, đến năm 2012 tăng lên 7 triệu USD và năm 2013 đạt 10 triệu USD.

Năm 2016, Tổng công ty Đức Giang thành lập Công ty Cổ phần Đô Lương chuyên đầu tư vào các lĩnh vực may mặc, bắt đầu sản phẩm công nghiệp, đầu tư tài chính. Với khả năng quản trị doanh nghiệp, Ninh Xuân Thảo được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc và Giám đốc 1 năm sau đó. Không chỉ giỏi quản trị về nhân sự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, anh còn là người rất có năng khiếu về thiết kế mẫu. Năm 2020, Tổng công ty Đức Giang

quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển 2 (Trung tâm R&D II) tại Công ty Cổ phần Đô Lương và giao cho Ninh Xuân Thảo làm Giám đốc Trung tâm. Hai năm qua, Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ thiết kế mẫu phục vụ thị trường nội địa và quốc tế; nghiên cứu công nghệ tổ chức sản xuất máy góp phần giảm lãng phí nguyên liệu, nâng suất tăng 168% so với trước. Nhờ đó, doanh thu năm 2018 của Công ty mới đạt 40.000 USD/tháng, đến năm 2021 tăng mạnh, lên 500.000 USD/tháng. Trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, Công ty Cổ phần Đô Lương đã hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn 1; thu hút được 2 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư 465 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy 50% diện tích đất công nghiệp và hiện đang có 2 nhà đầu tư FDI nghiên cứu đầu tư vào cụm công nghiệp Đô Lương.

Dù đã gặt hái được những thành công nhưng Ninh Xuân Thảo luôn khiêm tốn và không ngừng học hỏi. Ngoài tự rút kinh nghiệm từ thực tiễn, anh cũng tích cực tham gia các khóa học về quản trị kinh doanh, tài chính của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; phó CEO toàn diện của Trường Đại học FPT; các cuộc hội thảo về công nghệ quản lý và sản xuất do

Viện Năng suất (Bộ Công Thương) tổ chức. Điều đáng trân quý hơn là những kiến thức mới về nghề may và nghiệp vụ quản lý anh đều nhiệt tình chia sẻ với cán bộ, công nhân và hỗ trợ họ phát triển sự nghiệp. Anh Lê Viết Nhiệm, Phó ban Công nghệ, Công ty Cổ phần Đô Lương chia sẻ: Tôi vốn là công nhân kỹ thuật may, được sự chỉ bảo, giúp đỡ của Giám đốc Ninh Xuân Thảo nên tôi đã học và nâng cao được trình độ chuyên môn. Đặc biệt, chúng tôi học được ở anh lối sống có nguyên tắc, kỷ luật, kiên trì, làm việc sáng tạo và luôn gắn gũi, chân tình giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ nên bản thân tôi cũng trưởng thành hơn cả trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Trả lời câu hỏi, bí quyết nào để trở thành doanh nhân thành đạt, Ninh Xuân Thảo khiêm tốn bộc bạch: Trên con đường đi của doanh nhân cũng giống như con đường đời luôn có lúc khó khăn, có khúc gập ghềnh, trắc trở. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải xác định rõ mục tiêu phấn đấu, phải có nhiệt huyết để thực hiện. Và khi bạn có khát vọng cống hiến cho đời, cho doanh nghiệp, cho người lao động thì thành công sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

**KHÁC ĐUAN**

**▶ HỘI NÔNG DÂN TỈNH  
Tập huấn nghiệp vụ công tác hội**

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 60 cán bộ hội nông dân từ huyện tới cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe đại diện Báo Đầu tư tại Thái Bình phổ biến kỹ năng viết tin, bài, tuyên truyền pháp luật cho nông dân trên báo chí; những yêu cầu chung đối với tin, bài tuyên truyền pháp luật cho nông dân; nghe đại diện Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ hội nông dân có số năng cao kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về các phong trào, hoạt động hội, góp phần thúc đẩy công tác hội ngày càng phát triển.

**▶ HỘI LÀM VƯỜN TỈNH  
Tập huấn kỹ thuật cải tạo vườn tạp  
và nâng cao hiệu quả kinh tế vườn**

Hội Làm vườn tỉnh vừa tổ chức tập huấn cho 70 hội viên xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) về kỹ thuật cải tạo vườn tạp và nâng cao hiệu quả kinh tế vườn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được thông tin về vị trí, vai trò của kinh tế vườn trong VAC, kỹ thuật cải tạo vườn tạp, các phương pháp cải tạo vườn tạp, một số quy trình trồng cây ăn quả, kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây trồng. Đây là 1 trong 6 lớp tập huấn được Hội Làm vườn tỉnh tổ chức tại các huyện Vũ Thư, Đông Hưng và thành phố Thái Bình với sự tham gia của gần 500 hội viên.

Thông qua tập huấn giúp hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng cải tạo vườn tạp, từ đó có những biện pháp phù hợp để phát triển kinh tế vườn, đem lại thu nhập cao hơn.

**TIẾN DAT**